



ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ ตำแหน่ง ในตำแหน่งนักโภชนาการ และตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านการขับรถยนต์) โดยทำการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและรวมคะแนน ได้ตรวจสอบและสรุปผลการสอบของ ผู้เข้าสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ สัมภาษณ์ วัน เวลา และรายละเอียดในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศนี้

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก มีดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน หญิงสวมกระโปรง ชายสวมกางเกงสุภาพ ห้ามสวมกางเกง ขาสั้น หรือเสื้อ ไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะพองน้ำ
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบและจะต้องเข้า สอบตาม วัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบที่ โรงพยาบาลฯ ออกให้ และบัตรประจำตัว ประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออก ให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หากไม่มีบัตรดังกล่าว มาแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายชลิต ทองประยูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตำแหน่งพนักงานบริการ(ด้านการขับรถยนต์)

หมายเลขประจำตัวสอบ		ชื่อ	สกุล	
1	นาย	จักรพงษ์	บัวดก] ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กกบ ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวิราลงกรณ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เวลา ๐๙.๐๐ น - ๑๒.๐๐ น.
2	นาย	วัชรพงศ์	จาระงับ	
3	นาย	อ้อด	ทะวีสุข	

แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตำแหน่งนักโภชนาการ

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้ -

20/02/59